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Svar

félags- og húsnæðismálaráðherra við fyrirspurn frá
Sigríði Ingibjörgu Ingadóttur um Albana á vegum starfsmannaleigna.

Fyrirspurnin hljóðar svo:
Hversu margir Albanir hafa verið við störf hér á landi á vegum starfsmannaleigna sl. þrjú

ár? Óskað er sundurliðunar eftir árum.

Samkvæmt gagnagrunni Vinnumálastofnunar hefur enginn Albani verið við störf hér á
landi á vegum starfsmannaleigna síðastliðin þrjú ár. 

 


